



วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมมกสิกรรม ไร้สารพิษบ้านหนองเม็ก

SME เกษตรปลอดสารพิษยกระดับคุณภาพชาวอำนาจอเจริญ



ตลอดชีวิตของอาชีพเกษตรกร ต้องวนเวียนอยู่กับการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช ทำให้ “จำปา สุวะไกร” เกษตรกรบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ และเกษตรกรในหมู่บ้านหนองเม็ก ต้องประสบปัญหาสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเธอและเพื่อนๆ 10 คน ได้รวมตัวกันขึ้นมาในนามกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมมกสิกรรมไร้สารพิษบ้านหนองเม็ก” ทำการเกษตรแบบปลอดสารเคมีทำให้สุขภาพดีขึ้นไม่เจ็บป่วยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

แรกเริ่มกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองเม็กได้ปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมกับเครือข่ายชาวลัทธิธรรมอำนาจอเจริญ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากกว่าในอดีต แต่พื้นที่บ้านหนองเม็กนั้นอยู่นอกเขตชลประทาน ชาวบ้านสามารถทำนาได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น นอกฤดูทำนาต้องรับจ้างทำงานนอกราชการเกษตรแล้วแต่ใครถนัดด้านไหน บางคนต้องโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานต่างภูมิลำเนา

จำปา ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองเม็กจึงได้ระดมความเห็นจากสมาชิกเพื่อหารายได้เสริมนอกฤดูการทำนา จึงได้เริ่มปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถขายผักได้ตลอดทั้งปี สร้างความมั่นคงในชีวิตไม่ต้องออกไปหางานนอกถิ่นฐานนอกฤดูทำนาและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว โดยในปัจจุบันสัดส่วนรายได้ระหว่างปลูกข้าวและปลูกผักอยู่ที่ 50 : 50 และในอนาคตรายได้หลักจะมาจากการปลูกผักปลอดสารพิษ

เมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกับกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองเม็ก ทางกลุ่มจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ โดยสามารถขยายกำลังการผลิต

เพิ่มขึ้นอีกมาก จากเดิมที่เน้นขายตามตลาดนัดต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี คุณภาพและชื่อเสียงของผักปลอดสารพิษบ้านหนองเม็ก เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้ตัวแทนจาก ท็อปส์ ซูเปอร์มาเก็ต รับผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองเม็กเพื่อกระจายไปยังสาขาทั่วประเทศ โดยในระยะแรกส่งผลผลิตทั้งผักสลัด โหระพา พริก หน่อไม้ฝรั่ง ใบแมงลัก ข้าวโพดอ่อน มะละกอ และแก้วมังกรให้ได้อย่างละ 1,000 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองเม็กมากขึ้น จากช่วงที่ผ่านมาสมาชิกมีรายได้เดือนละประมาณ 20,000 บาทต่อราย

ด้านนายศิริพงศ์ อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า เกษตรกรลูกค้า SME เกษตรรายนี้

ถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมาก จากกำลังการผลิตและคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาแน่นอนตลอดทั้งปี โดยสินเชื่อที่ได้รับไปทางกลุ่มจะนำไปซื้อรถห้องเย็นเพื่อขนส่งผักไปที่ศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์ที่อุบลราชธานี ตู้แช่ผักสดและขยายแปลงปลูกเพื่อให้เพียงพอต่อคำสั่งซื้อและขายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วย สำหรับภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ธ.ก.ส. ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า SME เกษตร ไม่ต่ำกว่า 56 ราย วงเงิน 552 ล้านบาท โดยสามารถดำเนินการได้แล้ว 150 ราย วงเงินประมาณ 125 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินการสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย.



คุณจำปา สุวะไกร

วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. : “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร”